



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ด้วยปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนได้แผ่ขยายสร้างความเสียหายไปทั่วโลก ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกิดภัยพิบัติต่างๆ และนับวันสถานการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะได้เกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคหรือบริโภคทั่วทุกพื้นที่อย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต “น้ำบาดาล” จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หากการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล โดยไม่มีการควบคุมกำกับดูแล ให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำบาดาล หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือคุณภาพของน้ำบาดาลไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคหรือบริโภคของประชาชน

เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือกรณีไม่ประสงค์จะใช้น้ำบาดาลให้แจ้งต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อดำเนินการออกกลบ่อน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยื่น คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลได้ ณ สถานที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๒. เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๓. เขตพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ นอกจาก ๑. และ ๒. ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุระเรศ งามบุญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิมลรัตน์ อึ้งโสมชนะ

นางสาววิมลรัตน์ อึ้งโสมชนะ